

# เรื่องราว การเปลี่ยนแปลง



## วันนี้... ของ "ปาลินี"

"ทั้งเลี้ยงวัว ปลูกผัก ปลูกผักสวนครัว สร้างความพอเพียงให้บ้านเรา ตอนนี้อายุของดิฉันลิ้มรสชาติปากอยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นกว่าก่อนแล้วค่ะ" ยายของ "ปาลินี" บอกพร้อมรอยยิ้ม

หลายปีมาแล้วที่ "ปัดดา" ยายของปาลินี เด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต้องเลี้ยงดูหลาน ด้วยความยากจนขาดแคลน ทั้งพ่อและแม่ของปาลินีต้องออกไปใช้แรงงานต่างถิ่นหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ส่วนตาและยายมีงานรับจ้างบ้าง หาของป่าไปขายบ้าง เลี้ยงดู 4 ชีวิตในครอบครัวอย่างอดมื้อกินมื้อ

ปาลินี วัย 13 ปี ในวันนี้ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเธอได้รับการอุปการะตั้งแต่อยู่ชั้น ป.3 จากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำให้มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ยายของเธอเข้าร่วมชมรมกลุ่มอาชีพ ได้รับอุปกรณ์เพาะเห็ดนางฟ้า จนทุกวันนี้ ยายปัดดาเป็นประธานกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านแม่จ๊ะ ซึ่งมีสมาชิก 8 คน และสมาชิกรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง มีรายได้มั่นคง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ อาชีพเพาะเห็ด ยายปัดดาเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดลมในขอนไม้ เลี้ยงวัว ปลูกผัก ไม้พื้นเมือง เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ และปลูกผักสวนครัว

ทุกคนในบ้านช่วยกันดูแลเลี้ยงสัตว์ รดน้ำผัก สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ทั้งดอกเห็ดและก้อนเชื้อเห็ดหากมีผลผลิตมากพอก็สามารถจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ อีกทั้งมีเงินออมกับสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชุมชนฯ สำหรับอนาคตของเด็กๆ

"ตอนนี้ครอบครัวของดิฉันดีขึ้นแล้วค่ะ มีเงินให้หลานไปโรงเรียนโดยไม่ต้องหยิบยืมคนอื่น ครอบครัวมีอาหารกินไม่ขาดแคลน เราได้ทำงานต่างๆ ร่วมกัน มีความสุขมากกว่าแต่ก่อน ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบคุณผู้อุปการะที่ช่วยเหลือเด็กๆ ค่ะ" ยายของปาลินีกล่าว

## คำบอกเล่า จากพนักงาน



"โครงการฯ วิชาชีพน้อย ค่าเงินงานได้อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ในชุมชน ได้มีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวเด็กได้รับการส่งเสริมอาชีพ โดยการส่งเสริมเป็นรายครอบครัว และเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มโดยร่วมพัฒนากับสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชุมชนฯ วิชาชีพน้อย จำกัด ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุข ทั้งเด็ก ครอบครัว และชุมชนในอนาคต ผนวกขอขอบคุณผู้อุปการะทุกท่านที่ให้การอุปการะเด็กๆ สนับสนุนช่วยเหลือ และมอบโอกาสอันดีเหล่านี้มาโดยตลอด"

เกษม กันชัย  
ผู้จัดการโครงการ

### มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทร 0-2022-9200 ถึง 2 | โทรสาร 0-2022-9203 ถึง 5  
www.worldvision.or.th

World Vision  
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  
World Vision Foundation of Thailand



โครงการพัฒนาชุมชน  
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

# วิชาชีพน้อย

จังหวัดพะเยา

โครงการพัฒนาชุมชน  
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

# พาช่างน้อย

จังหวัดพะเยา

เริ่มดำเนินงาน ปี 2539

17 ในปี 2556 ดำเนินงานครบ 17 ปี

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 8 คน



ดำเนินงานใน 4 ตำบล ได้แก่ พาช่างน้อย ชุนควร ควร และปางอำเภอปาง จังหวัดพะเยา



ดำเนินโครงการหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การอุปการะเด็ก สุขภาพ และเศรษฐกิจ



เด็กในความอุปการะ 2,046 คน



ครอบครัวเด็กเข้าร่วมโครงการ 1,696 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ



## การศึกษา



เด็ก **1,283** คน ได้รับปัจจัยการศึกษา ได้แก่ รองแท่นนักเรียน ค่าหอพัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทางการเรียน ชุดนักเรียน ช่วยให้เด็กมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง



เด็ก **85** คน สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี

เด็ก **222** คน ได้รับการสอนเสริมจากค่ายวิชาการ ช่วยให้อ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเลขคล่องขึ้น และภาษาอังกฤษ มีเกณฑ์พัฒนาที่ดีขึ้น



เด็ก **98** คน ได้ฝึกทำน้ำหมักชีวภาพสร้างวิชาชีพนำไปต่อยอดในอนาคตได้

เด็ก **740** คน ได้ร่วมทัศนศึกษาออกสถานที่ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน

เด็ก **1,124** คน ร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในงานประเพณีปีใหม่เมือง

เด็ก **248** คน ร่วมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบรมความรู้ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

## เศรษฐกิจ

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชุมชนควมผาช่างน้อย จำกัด

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด **983** คน

**50,000** บาท คือกองทุนการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก



**640** คน เป็นครอบครัวเด็กในความอุปการะ

**491** ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพ

**640** ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์



**139** ครอบครัวเด็ก ได้รับการขุดสระน้ำ 20 แห่ง ปรับปรุงระบบประปาภูเขา และแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

**69** ครอบครัวเด็ก สนับสนุนทุนและปัจจัยอาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงวัว ปลา และกบ

**238** ครอบครัวเด็ก เข้าอบรมในศูนย์สาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อ กบในกระชัง เลี้ยงหมูลอยฟ้า ไก่พันธุ์ไข่ และการปลูกพืชเศรษฐกิจ

**2** กลุ่มอาชีพ ได้รับการสนับสนุนการเพาะเห็ด ได้แก่ กลุ่มบ้านแม่จ๊ะ และ กลุ่มบ้านห้วยสิงห์

## สุขภาพ



อาสาสมัคร **340** คน ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสร้างเครือข่ายอนามัยในโรงเรียน (อย.น้อย) ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นจัดขึ้น เพื่อช่วยดูแลสุขภาพและเผยแพร่ข่าวสารด้านอนามัยในชุมชน



**20** ครอบครัวเด็ก ได้รับความรู้ด้านการผลิตอิฐประสาน เพิ่มการสร้างอาชีพให้ครอบครัวเด็ก